



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักทะเบียนประมวลผล	การปรับปรุงการสอบวิชาบริการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมรับทราบ
2	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	ชี้แจงการใช้ชื่อภาษาจีนของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อังสุรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - นายภุชงค์ พลอยโสภณ ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เลขานุการ
	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้ตัดคำว่า “วิทยาศาสตร์การกีฬา” ในข้อ 1 และ 3 ของแนวนโยบายการดำเนินงาน และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - อาจารย์นงสมร พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - นายภุชงค์ พลอยโสภณ ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เลขานุการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
3 (ต่อ)		ขออนุมัติโครงการจัดหาอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรและหอพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 45 โดยใช้หลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติหลักการและให้มีประธานสภาข้าราชการ มก. ซึ่งถือเป็นผู้แทนประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่จะแต่งตั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการ และคณะกรรมการคัดเลือกบริษัท ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ควรคำนึงถึงพื้นที่ที่จะพัฒนา โดยเพิ่มจำนวนชั้นของอาคารให้ได้ประโยชน์ใช้สอยมากที่สุด 2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จะดำเนินการ ควรดำเนินการในลักษณะกองทุนรวมขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้น่าสนใจที่จะร่วมลงทุน		
		รายงานผลการดำเนินงานของคณะ สถาบัน สำนัก ประจำปีการศึกษา 2549 จำนวน 6 หน่วยงานดังนี้ 1. คณะเศรษฐศาสตร์ 2. คณะเกษตร กำแพงแสน 3. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 5. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์สัตว์ 6. สำนักหอสมุด	ที่ประชุมรับทราบ และกรรมการได้มีข้อสังเกตว่า ลักษณะของรูปเล่มและเนื้อหาที่นำเสนอ ควรเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน		
4	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ขออนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11	อนุมัติ		
5	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	การโอนย้ายศูนย์ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปสังกัดคณะดังนี้ 1. ศูนย์ชนบทศึกษา โอนย้ายไปสังกัดคณะเกษตร 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ โอนย้ายไปสังกัดคณะวนศาสตร์ 3. ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ โอนย้ายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี โอนย้ายไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาการจัดตั้งและการกำหนดสถานภาพศูนย์และสถาบันต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ โดยตรวจสอบข้อมูลให้มีความชัดเจนและถูกต้อง 2. ควรกำหนดคำนิยามของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ศูนย์ความเป็นเลิศ ให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 3. กรณีที่ศูนย์หรือสถาบันที่ตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะกิจได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ควรขยับเลิกศูนย์ได้		
6	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 9 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551	อนุมัติ		
7	คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์	การจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอร์มและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับชื่อภาษาอังกฤษของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ควรเป็น “Thai Language”		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	คณะเกษตร กำแพงแสน	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
9	คณะวนศาสตร์	การอนุมัติปิดโครงการปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ ภาคพิเศษ จังหวัดแพร่	
10	กองวิเทศสัมพันธ์	สรุปข้อมูลมหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2007	ที่ประชุมรับทราบ และประธานฯ มีข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดประชุมระดับผู้บริหารเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอนาคต ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม สถานการณ์บ้านเมือง นักเรียน ความโดดเด่นของแต่ละสาขา เป็นต้น
		ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	
11	สำนักงานกฎหมาย	คำสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป	ที่ประชุมรับทราบ
12	คณะทำงานการใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำหรับการเรียนการสอนบริเวณโรงสูบน้ำ	รายงานการประชุมคณะทำงานการใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำหรับการเรียนการสอนบริเวณโรงสูบน้ำ	
13	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	รายงานสรุปการประชุมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือ	
14	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนตุลาคม 2550 รวมจำนวน 136 ข่าว	
15	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	<p>- มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนักวิจัยและบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความสามารถสูง แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากภายนอกมากนัก ดังนั้น เพื่อเป็นการผลักดันและสนับสนุนให้นักวิจัยและบุคลากรเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชนให้เข้ามาจับมือและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการหรือเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและสถานที่ฝึกงานแก่นิสิตและบุคลากร นำบุคลากรและความรู้ที่ได้รับจากภาคเอกชนมาถ่ายทอดแก่นิสิต ส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ</p> <p>- อธิการบดีรับที่จะนำไปแจ้งในที่ประชุมคณบดีและได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในระเบียบฯ ไม่มีข้อกำหนดห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารคณะ สำนัก สถาบัน ปัจจุบันบางหน่วยงานมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้เป็นที่ปรึกษาในเฉพาะบางเรื่อง เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตร</p>	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี